

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โปรแกรม Webex คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงไตรมาส ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงไตรมาส ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ และขอให้ ผู้ว่าการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา
๒. ปัจจุบันผู้ใช้น้ำชำระเงินผ่านระบบรับชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ดังนั้น กปน. อาจพิจารณาปรับโครงสร้างผังบริหาร/รายละเอียดงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าวไปสนับสนุนงานในด้านที่เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรแทน
๓. ขอให้ กปน. จัดทำข้อมูลและรายละเอียดการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan for Key Positions) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะมีพนักงานที่มีศักยภาพเพียงพอรองรับการทดแทนในตำแหน่งบริหาร
๔. ขอให้ กปน. เร่งรัดการบริหารสัญญาขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
๕. ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ขอให้พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัดของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้บรรลุเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผลโดยตรงต่อการลดปริมาณน้ำสูญเสีย เช่น งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) โครงการครอบครัวตาสืบประรด เป็นต้น
๖. ขอให้ กปน. จัดทำแผนยกระดับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ที่ สคร. กำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อยกระดับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๗. ขอให้เพิ่มเกณฑ์ชี้วัดผู้ว่าการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือการนำพลังงานทดแทนมาใช้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหาร ขอให้ กปน. นำเสนอประวัติผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกตามแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร ของ กปน. ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพสามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานของ กปน. ได้อย่างเหมาะสม

๒. ขอให้ กปน. จัดทำเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างงานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานทั้ง ๑๑ สัญญา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงไตรมาส ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) และให้ผู้ว่าการ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน ผู้ว่าการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒** รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประธานกรรมการ กปน. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) และการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฯ ต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ

๒. ในการดำเนินงานสืบสวนทางวินัยของพนักงาน กปน. ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ขอให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๓** รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีขอบเขตงานในการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำก่อสร้างสถานีสูบน้ำและขยายถังเก็บน้ำใสพร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (โครงการฯ ๗ โครงการฯ ๘ และโครงการฯ ๙) สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เปรียบเทียบร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ เดือน เพื่อให้เห็นภาพรวมความก้าวหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑๑๕/๒๔KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา S-MS-๙ ในการประชุมครั้งถัดไป

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ตามที่เสนอ

## เรื่องที่ ๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) สรุปได้ดังนี้

๑. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้นำเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดย กฟน. จะสำรวจ ออกแบบ ลงทุนติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาระบบตลอดอายุโครงการฯ ๒๐ ปี และ กฟน. จะคิดอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราส่วนลดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ

๒. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการฯ) ได้วินิจฉัยว่า ค่าบริการไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง เป็นการจ่ายค่าสาธารณูปโภค มิใช่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๐๖๔๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. กฟน. ได้จัดส่งรายงานข้อเสนอโครงการฯ จำนวน ๑๓ แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ ๑๑,๔๖๘ กิโลวัตต์ (kWp) ตามหนังสือเลขที่ มท ๕๒๓๑/๒๒๐/๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้จัดการประชุม โดย ผู้ว่าการ กปน. และ ผู้ว่าการ กฟน. เพื่อหารือข้อเสนอโครงการฯ พร้อมพิจารณาการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ระหว่าง กปน. และ กฟน. (บันทึกความเข้าใจ) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. กฟน. ได้มีหนังสือเลขที่ มท ๕๒๓๑/๒๕๒/๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อเสนอการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดย กฟน. ขอเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าของโครงการฯ ในอัตราส่วนลดร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการฯ กปน. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำหนังสือตอบกลับข้อเสนอดังกล่าว และมีกำหนดลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า กปน. ควรพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาและขนาดของโครงการฯ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรับบริการของโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ กปน. ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความสอดคล้องตามเกณฑ์ชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสีเขียว ประหยัดพลังงาน โดย กปน. ควรพิจารณาศึกษาข้อเสนอหรือเงื่อนไขต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ มาเปรียบเทียบกับ

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. พิจารณาทบทวนโครงการฯ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณากลับกรองต่อไป

**เรื่องที่ ๕ การพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) โดยดำเนินมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) ของประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศตามที่กำหนดไว้ เสนอให้ลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กปน. ได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำและส่วนลดการใช้น้ำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ส่วนลดตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านค่าน้ำประปา ตามข้อ ๑.๓ คาดว่า จะมีประชาชนและผู้ประกอบกิจการได้รับประโยชน์ตามมาตรการฯ ๒.๔ ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติการดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาให้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ในรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ส่วนลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ คาดว่า จะมีผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๒.๔๕ ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท ซึ่ง กปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาโดยใช้แหล่งเงินรายได้ของ กปน. จะเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินเนื่องจากปัจจุบัน กปน. อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๘ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๗) วงเงินลงทุน ๔๒,๗๕๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๑๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๑) วงเงินลงทุน ๑๙,๙๕๐ ล้านบาท ส่งผลให้แหล่งเงินจากรายได้สะสมของ กปน. ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินภายนอกมาสมทบ ประกอบกับ กปน. ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้รายได้ค่าน้ำประปาปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้

อำนาจกระทรวงการคลังฯ เสนอกระทรวงการคลัง ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกปน. และกระทรวงมหาดไทย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐ ล้านบาท

**เรื่องที่ ๗ การพิจารณาอนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา GE-MS๕/๖-๙**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการปรับกรอบวงเงินลงทุนงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา GE-MS๕/๖-๙ เพื่อให้มีกรอบวงเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประมาณการราคากลางสัญญา GE-MS๕/๖-๙ สูงกว่ากรอบวงเงินลงทุน ดังนั้น กปน. จึงเสนอขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนจากเดิม ๖,๐๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น ๖,๕๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา GE-MS๕/๖-๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะรายละเอียดปริมาณงานที่ส่งผลต่อการปรับเพิ่มกรอบวงเงินลงทุนให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติการปรับกรอบวงเงินลงทุนงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ตามที่เสนอ

**เรื่องที่ ๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สหสผ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สหสผ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) โดย ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สหสผ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๔,๙๐๐.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๕.๔ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๖,๒๐๐.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๖,๔๒๔.๓	๒,๓๔๓.๕	๒,๒๓๔.๘	๙๕.๔	๑,๗๐๕.๑	๑,๘๙๖.๗	๑๑๑.๒	๔,๐๔๘.๖	๔,๑๓๑.๕	๑๐๒.๑
งบลงทุนโครงการ	๒,๙๓๗.๕	๓๕๙.๘	๒๓๒.๗	๖๔.๗	๑๓๕.๖	๔๗๒.๐	๓๔๘.๑	๔๙๕.๔	๗๐๔.๗	๑๔๒.๓
สัญญาเช่า	๑๐๐.๑	-	-	-	๖๘.๒	๖๔.๔	๙๔.๔	๖๘.๒	๖๔.๔	๙๔.๔
รวมทั้งสิ้น	๙,๔๖๑.๙	๒,๗๐๓.๓	๒,๔๖๗.๕	๙๑.๓	๑,๙๐๘.๙	๒,๔๓๓.๑	๑๒๗.๕	๔,๖๑๒.๒	๔,๙๐๐.๖	๑๐๖.๓

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๒๘๘.๔ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๖.๓ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๘๒.๙ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๒.๑ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๒๐๙.๓ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๔๒.๓ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๘ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๕.๖ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง	จ่ายจริง/แผนจ่าย (%)
งบลงทุนปกติ	๖,๔๒๔.๓	๔,๐๔๘.๖	๔,๑๓๑.๕	๘๒.๙	๑๐๒.๑
สายงานผู้ว่าการ	๑๐.๑	๘.๕	๖.๖	(๑.๙)	๗๗.๖
สายงานบริหาร	๒๓๖.๓	๘๖.๖	๖๖.๘	(๑๙.๘)	๗๗.๑
สายงานการเงิน	๐.๒	๐.๒	๐.๒	-	๑๐๐.๐
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	๙๗๒.๗	๖๓๔.๗	๓๙๔.๗	(๒๔๐.๐)	๖๒.๒
สายงานผลิตและส่งน้ำ	๖๐๓.๑	๓๓๐.๕	๓๘๒.๔	๕๑.๙	๑๑๕.๗
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๑	๐.๑	๐.๑	-	๑๐๐.๐
สายงานบริการ	๔,๓๗๕.๗	๒,๘๙๐.๕	๓,๑๘๙.๙	๒๙๙.๔	๑๑๐.๔
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๕.๗	๗๓.๗	๖๐.๙	(๑๒.๘)	๘๒.๖
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	๕๗.๒	-	๑๑.๗	๑๑.๗	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๓๓.๒	๒๓.๘	๑๘.๒	(๕.๖)	๗๖.๕
งบลงทุนโครงการ	๒,๙๓๗.๕	๔๙๕.๔	๗๐๔.๗	๒๐๙.๓	๑๔๒.๓
โครงการฯ ๗	๕๕.๘	๕๕.๘	๔๗.๗	(๘.๑)	๘๕.๕
โครงการฯ ๘	๙๔.๖	๘๓.๘	๑๓.๖	(๗๐.๒)	๑๖.๓
โครงการฯ ๙	๒,๗๘๗.๑	๓๕๕.๘	๖๔๓.๔	๒๘๗.๖	๑๘๐.๘
สัญญาเช่า	๑๐๐.๑	๖๘.๒	๖๔.๔	(๓.๘)	๙๔.๔
รวมทั้งสิ้น	๙,๔๖๑.๙	๔,๖๑๒.๒	๔,๙๐๐.๖	๒๘๘.๔	๑๐๖.๓

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสที่ ๓ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายไตรมาสที่ ๓ (หลังปรับปรุง) จำนวน ๒๘๘.๔ ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของไตรมาสที่ ๔ จาก ๔,๘๔๙.๗ ล้านบาท เป็น ๔,๕๖๑.๓ ล้านบาท (๔,๘๔๙.๗ - ๒๘๘.๔ ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย
งบลงทุนปกติ	๖,๔๒๔.๓	๑,๒๓๘.๙	๑,๕๐๑.๓	๑๒๑๒	๑,๓๓๖.๒	๑,๓๔๘.๑	๑๐๒๔	๑,๔๕๓.๕	๑,๒๖๖.๑	๘๕.๘	๒,๓๗๕.๗
งบลงทุนโครงการ	๒,๙๓๗.๕	๗๒๓	๘๔๙	๙๒๐	๑,๖๖๕	๑,๓๘๑	๗๖๙	๒,๓๖๖	๕๐๑.๗	๒๑๒.๐	๒,๔๔๒.๑
สัญญาเช่า	๑๐๐.๑	๑๙.๕	๒๐.๐	๑๐๒.๕	๒๒.๗	๒๓.๗	๑๐๔.๔	๒๖.๐	๒๐.๗	๗๙.๖	๓๑.๙
รวมทั้งสิ้น	๙,๔๖๑.๙	๑,๓๕๐.๗	๑,๖๐๖.๒	๑๑๘๙	๑,๕๐๕.๔	๑,๕๙๙.๙	๙๙๐	๑,๗๕๖.๑	๑,๘๐๘.๕	๑๐๒.๘	๔,๘๔๙.๗
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม ข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		๑,๓๕๐.๗	๑,๖๐๖.๒		๑,๕๐๕.๔	๑,๕๙๙.๙		๑,๕๑๖.๑	๑,๘๐๘.๕		๔,๕๖๑.๓

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สະสม ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เพิ่มเติมรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในรายการที่สำคัญ เพื่อให้สามารถติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สະสม ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๙ การพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ โดย กปน. มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) และทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียขององค์กร โดยคาดการณ์อัตราน้ำสูญเสียเมื่อดำเนินงานครบสัญญาจะได้อัตราสาขา ร้อยละ ๑๕.๗ - ๓๘.๘ (อ้างอิงข้อมูลน้ำสูญเสียเริ่มต้นปี ๒๕๖๓) และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปน. ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และใช้งบประมาณปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ จึงเข้าเงื่อนไขเป็นการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ แต่งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ กปน. จึงไม่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ว่าการตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๑/๒๕๖๒ ดังนั้น กปน. ต้องขออนุมัติการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินรวม ๔๙๑.๙ ล้านบาท โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินรวม	ปีงบประมาณ			
			ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC)	๑๑	๔๘๘.๙	๑๘.๘	๒๒๕.๖	๒๒๕.๖	๑๘.๙
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	๑	๓.๐	-	๑.๕	๑.๕	-
<b>รวม</b>	<b>๑๒</b>	<b>๔๙๑.๙</b>	<b>๑๘.๘</b>	<b>๒๒๗.๑</b>	<b>๒๒๗.๑</b>	<b>๑๘.๙</b>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณออนุมัติการก่องหนผู้กพันข้มปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณรายการงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) และทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจำนวน ๑๒ รายการ วงเงินรวม ๔๙๑.๙ ล้านบาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติการก่องหนผู้กพันข้มปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณรายการงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) และทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจำนวน ๑๒ รายการ วงเงินรวม ๔๙๑.๙ ล้านบาท

**เรื่องที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย กปน. ได้ทบทวนกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อถือปฏิบัติสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กรโดยได้เสนอรายละเอียดในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าและเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อประเมินความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และระบุความเสี่ยงใหม่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้ กปน. ถือปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กปน. ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อไป เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

๒. เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงองค์กรที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันต่อไปซึ่งยังคงระดับผลกระทบ ๙ ด้าน และระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นเป็น ๕ ระดับ เนื่องจากยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยให้ กปน. พิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป



๒. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง กปน.

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นโยบายการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย กปน. ได้ทบทวนกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อถือปฏิบัติสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นโยบายการควบคุมภายใน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้ความเหมาะสมสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)

๒. ทบทวนแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยปรับปรุงระยะเวลาในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง Workshop CSA เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงานที่สำคัญดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในกระบวนการรวมทั้งเพิ่มกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)

กปน. ได้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบผลการทบทวนและปรับปรุงประกาศ กปน. เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน และผลการทบทวนและปรับปรุงคำสั่ง กปน. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมภายใน และทบทวนคู่มือการควบคุมภายในให้สอดคล้องกัน

๒. เห็นชอบแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประกอบด้วย นโยบายการควบคุมภายใน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อถือปฏิบัติสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ฉบับทดทวน ปี ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทดทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง โดย กปน. ได้ขอทดทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

ฉบับเดิม	ฉบับใหม่	เหตุผล
<b>ข้อ ๖ การประชุม</b>		
-	“๖.๑ การประชุมให้หมายรวมถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...”	เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“๖.๑... ๖.๒ กำหนดให้ส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๓ วัน... ๖.๓... ๖.๔... ๖.๕... ๖.๖... ๖.๗... ๖.๘...”	“๖.๒... ๖.๓ กำหนดให้ส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๕ วันทำการ... ๖.๔... ๖.๕... ๖.๖... ๖.๗... ๖.๘... ๖.๙...”	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

**เรื่องที่ ๑๓ การพิจารณาอนุมัติกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ โดยได้รายงานการทบทวนและจัดทำร่างกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) รวมทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** อนุมัติกฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๘ เดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสรุป กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๗,๘๑๐.๘ ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ ๓,๙๘๘.๘ ล้านบาท และกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ ๑,๐๒๔.๙ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ และต่ำกว่าปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ด้านรายได้**

รายได้รวม ๑๒,๓๑๕.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๔๘๙.๔ และ ๔๔๗.๒ ล้านบาท ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	8M/2564	คาดการณ์	8M/2563	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
รายได้ค่าน้ำ	10,476.0	11,036.3	10,957.5	(560.3)	(481.5)
รายได้ค่าบริการ	671.0	689.3	644.6	(18.3)	26.4
รายได้ค่าติดตั้งประปา	182.4	173.7	160.7	8.7	21.7
รายได้เสริมด้านบริการ	380.8	365.7	357.5	15.1	23.3
รายได้ค่าน้ำดิบ	134.2	141.8	141.6	(7.6)	(7.4)
รายได้อื่น	471.4	398.4	501.1	73.0	(29.7)
รวม	12,315.8	12,805.2	12,763.0	(489.4)	(447.2)

- รายได้ค่าน้ำ ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๕๖๐.๓ และ ๔๘๑.๕ ล้านบาท เกิดจาก

๑. ปริมาณน้ำขายต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๓๗.๘ และ ๕๐.๖ ล้าน ลบ.ม. ประกอบกับราคาขายน้ำเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รวมถึงเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และระลอกเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รัฐบาลประกาศปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มฟื้นตัวหยุดชะงักลง ภาคการท่องเที่ยวหดตัวสูง นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนย้ายกลับภูมิลำเนาและเดินทางออกต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประกาศวันหยุดยาวเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลต่อปริมาณน้ำขายลดลงในทุกกลุ่ม ยกเว้นการขายน้ำขายขอบ

๒. ในปี ๒๕๖๔ กปน. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในระลอกใหม่ โดยให้ส่วนลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔) เท่ากับ ๑๕๗.๙ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๓ กปน. ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ โดยให้ส่วนลดค่าน้ำแก่ผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓) คิดเป็นส่วนลดค่าน้ำของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เท่ากับ ๔๒๙.๐ ล้านบาท

- **รายได้ค่าติดตั้งประปา** สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๘.๗ และ ๒๑.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการรับรู้รายได้ยกมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลงจากจำนวนติดตั้งประปาที่ลดลงจากปีก่อน

- **รายได้เสริมด้านบริการ** สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๑๕.๑ และ ๒๓.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้งานวางท่อเอกชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการรับรู้รายได้ยกมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-๑๙

- **รายได้อื่น** สูงกว่าคาดการณ์ ๗๓.๐ ล้านบาท เกิดจากรายได้งานวางท่อ-MOU รายได้ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำ และรายได้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากงานล่าช้า แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๒๙.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ในขณะที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำเพิ่มขึ้น

**ด้านค่าใช้จ่าย**

**ค่าใช้จ่ายรวม** ๘,๓๒๗.๐ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๒๙๒.๑ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๒๓.๗ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

	8M/2564	คาดการณ์	8M/2563	หน่วย:ล้านบาท	
				ผลต่าง	
				เทียบกับคาดการณ์	เทียบกับปีก่อน
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน	1,996.4	2,008.0	1,929.4	(11.6)	67.0
โบนัสกรรมการและพนักงาน	410.2	433.0	527.2	(22.8)	(117.0)
ค่าไฟฟ้า	951.3	941.0	958.0	10.3	(6.7)
ค่าสารเคมี	234.2	283.4	254.5	(49.2)	(20.3)
ค่าน้ำดิบ	189.8	196.1	199.9	(6.3)	(10.1)
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,148.2	1,289.2	1,050.5	(141.0)	97.7
ค่าเสื่อมราคา	3,396.9	3,468.4	3,183.8	(71.5)	213.1
<b>รวม</b>	<b>8,327.0</b>	<b>8,619.1</b>	<b>8,103.3</b>	<b>(292.1)</b>	<b>223.7</b>

- **เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน** ต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๑.๖ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๖๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเดือนพนักงาน และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

- **โบนัสกรรมการและพนักงาน** ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๒๒.๘ และ ๑๑๗ ล้านบาท เนื่องจากกำไรต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน

- **ค่าไฟฟ้า** สูงกว่าคาดการณ์ ๑๐.๓ ล้านบาท จากปริมาณน้ำผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๖.๗ ล้านบาท จากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลดลงจากปีก่อน และจากแรงดันน้ำที่ลดลง

- **ค่าสารเคมี** ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๔๙.๒ และ ๒๐.๓ ล้านบาท เกิดจากปีนี้ น้ำดิบฝั่งตะวันออกมีคุณภาพดีกว่าปีก่อน โดยมีปริมาณสารร้ายเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน

- **ค่าใช้จ่ายอื่น** ต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๔๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ (Performance-Based Contract: PBC) และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ แต่สูงกว่าปีก่อน

๙๗.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ค่าท่อและอุปกรณ์ซ่อมท่อแตกรั่ว

- **ค่าเสื่อมราคา** ต่ำกว่าคาดการณ์ ๗๑.๕ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๑๓.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาท่อที่ต้องเร่งเปลี่ยนทดแทน และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้เริ่มบันทึกบัญชี ในปีนี้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (IFRS ๑๖)

โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๘.๗๐ บาท/ลบ.ม. สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๐.๐๒ และ ๐.๖๓ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๔.๙๕ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๐๖ บาท/ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย (PBC) แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๒๐ บาท/ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำขายที่ลดลง

### ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๘๓,๙๙๓.๘ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๖๘.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และลูกหนี้การค้า ในขณะที่มีเงินสดลดลงจากรายได้ค่าน้ำต่ำกว่าคาดการณ์ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๖๕๐.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนระยะยาวสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๕,๘๙๙.๒ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๒๘๔.๖ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๙๓.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง และเงินประกันการใช้น้ำลดลง ในขณะที่มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และรายได้รอการรับรู้งานวางท่อเอกชนและมาตรวัดน้ำเพิ่มขึ้น

ส่วนทุน ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๖๘,๐๙๔.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๒๑๖.๓ ล้านบาทเกิดจากกำไรสุทธิต่ำกว่าคาดการณ์ แต่สูงกว่าปีก่อน ๑,๗๔๔.๒ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

### อัตราส่วนทางการเงิน

	8M/64	8M/64(F)	8M/63	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
EBITDA Margin (%)	63.42	63.29	65.71	0.13	(2.29)
Net profit Margin (%)	33.04	33.30	37.45	(0.26)	(4.41)
DSCR (เท่า)	52.15	51.25	87.88	0.90	(35.73)
D/E ratio (เท่า)	0.23	0.23	0.24	-	(0.01)
Current ratio (เท่า)	2.92	3.88	4.52	(0.96)	(1.60)

รายละเอียดตามบทวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๕ การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้น  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผล  
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มิถุนายน ๒๕๖๔) และ  
คาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล  
การดำเนินงานของ กปน. งวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยมีผลประเมิน  
การดำเนินงานเท่ากับ ๒.๕๒๙ คะแนน และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ  
๓.๘๓๕ คะแนน (B-) ซึ่งมีรายละเอียดผลงานดังนี้

**๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)**

**๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย**

- **การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย** (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ส่งมอบ  
งานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๗๐๗.๗๔๕ กิโลเมตร

**๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)**

- **จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา (e-Invoice) และ  
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)** (น้ำหนักร้อยละ ๒)

จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา (e-Invoice) และใบกำกับ  
ภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เท่ากับ ๗๘,๔๖๙ ราย  
แม้ว่าสำนักงานประปาสาขาเริ่มกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่จากสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของสาขา  
หลายแห่งติดเชื้อด้วยเช่นกัน ทำให้ต้องปิดการให้บริการชั่วคราว ดังนั้น จึงชะลอการประชาสัมพันธ์แนะนำ  
บริการที่สำนักงานประปาสาขา แต่ยังคงมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าลงทะเบียนขอใช้บริการฯ ใน  
Application MWA onMobile ผ่าน website social media เช่น Facebook Line และช่องทางประชาสัมพันธ์  
อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

**๑.๓ ร้อยละการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ** (น้ำหนักร้อยละ ๓)

ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๔ กปน. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระ  
ค่าน้ำประปาของ กปน. รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปากรณีเกินกำหนดและกรณีเกินกำหนดและถูก  
ระงับการใช้น้ำชั่วคราว และแคมเปญต่างๆ ของตัวแทนรับชำระเงิน ผ่านทาง website และ social media  
เช่น Facebook Line YoutubeTwitter Instagram ของ กปน. ผ่านช่องทางสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น ระบบเสียง  
ตามสายของ call center ๑๒๒๕ วิทยุ หนังสือพิมพ์ website ข่าว online ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  
สำนักงานประปาสาขาชะลอการประชาสัมพันธ์แนะนำบริการโดยตรงกับลูกค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ยังอยู่ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อีกทั้งหลังจาก กปน. กลับมา  
เปิดให้บริการปกติเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน สำนักงานประปาสาขา  
หลายแห่งมีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-๑๙ ทำให้ต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงจัดทำป้าย roll up /ป้ายไวเนล เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุกสาขา นอกจากนี้ได้จัดทำ

เอกสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินของ กปน. แจกกับลูกค้าที่มาติดต่อ และจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำช่องทางการชำระเงินเพื่อนำมาเปิดผ่านจอโทรทัศน์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามารถเปิดให้บริการได้

**๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ** นำหนักร้อยละ ๔๕ ดังนี้

**๒.๑ EBITDA Margin** (น้ำหนักร้อยละ ๕) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๖๓.๒๒ ผลงานได้เกรด A แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ส่งผลต่อการใช้น้ำของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวลดลง ทำให้ กปน. มีรายได้ค่าน้ำต่ำกว่าเป้าหมายจากปริมาณน้ำขาย รวมถึงมีราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง กปน. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ส่วนลดค่าน้ำร้อยละ ๑๐ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ๒ รอบ สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๗.๙ ล้านบาท และประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท และจะมีการให้ส่วนลดค่าน้ำเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานคาดการณ์ที่สูงกว่าเป้าหมายเกณฑ์ A จากค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนของเงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล และค่าล่วงเวลา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ ค่าใช้จ่ายงานลดน้ำสูญเสีย ค่าเช่าที่ดิน และค่าทดแทนหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้คาดการณ์ EBITDA Margin สิ้นปีงบประมาณจะได้ผลงานเกรด C-

**๒.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน** ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

(๑) **การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี** (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ ๑๐๖.๓๐

ได้เกรด A

(๒) **ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน** (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ผลงานได้เกรด A จากการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมได้ตามแผนงานรายไตรมาส

**๒.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงาน ๔๕๑.๘๔ ล้านบาท โดยในภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมาย

รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔)				
				ค่าเป้าหมาย	ผลงาน			
<b>รายได้เสริมด้านบริการ</b>								
๑	การรับจ้างงานด้านบริการ	ฝสบ.	๕๕๘.๐๐	๔๑๓.๘๐	๔๓๑.๒๐			
	- งานบริการหน้ามาตร					๕๒๖.๐๐	๓๙๓.๗๐	๓๙๙.๘๒
	- งานบริการหลังมาตร					๓๒.๐๐	๒๐.๑๐	๓๑.๓๘
<b>รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น</b>								
๒	การบริการทดสอบ		๑๔.๑๖	๑๐.๒๖	๑๒.๔๘			
	- งานบริการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ	ฝมน.	๒.๓๕	๑.๖๗	๑.๗๖			
	- งานบริการทดสอบคุณภาพน้ำ	ฝคภ.	๑.๘๑	๑.๒๔	๑.๓๔			
	- งานบริการทดสอบมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ประปา	ฝมส.	๑๐.๐๐	๗.๓๕	๙.๓๘			
๓	การจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด	กนช.ฝพธ.	๘.๐๐	๕.๙๖	๕.๒๕			
๔	การให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีการประปา	ฝพป.	๓.๖๐	๒.๙๓	๒.๒๑			
๕	ค่าบริการใช้รายเดือน (CIS)	กพร.ฝพท.	๐.๘๔	๐.๗๕	๐.๖๙			
๖	ธุรกิจให้คำปรึกษา ระบบน้ำดิบและระบบผลิตน้ำประปา	กธป.ชวท.(ว)	๐.๔๐	๐.๔๐	๐.๐๐			
<b>รวมรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</b>			<b>๕๘๕.๐๐</b>	<b>๔๓๔.๐๙</b>	<b>๔๕๑.๘๔</b>			

**๒.๔ คุณภาพน้ำประปา: กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงาน ร้อยละ ๙๙.๙๖ ๙๖.๙๗ และ ๙๙.๙๖ ได้เกรด A- C+ และ A- ตามลำดับ ทั้งนี้ คุณภาพน้ำด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล ในบางช่วงเวลา ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งผลกระทบต่อค่าคลอไรด์สูงกว่าค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (๒๕๐ มก./ล.)

**๒.๕ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ** (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๗) ผลงาน ๖.๖๒ เมตร **ได้เกรด E** เนื่องจากน้ำสูญเสียขององค์กรอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ต้องใช้น้ำมากขึ้นในการยกระดับแรงดันน้ำ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้งานบำรุงรักษาโรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และสถานีสูบน้ำทั้ง ๑๐ สถานี เลื่อนดำเนินการจากช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งส่งผลต่อกำลังการผลิตและปริมาณน้ำในช่วง ๒ เดือนนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (ผจ.) ได้ประสานงานกับสำนักงานประปาสาขาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับแรงดันน้ำที่จุดวัดคุมของสถานี สูบน้ำ เพื่อให้ได้แรงดันน้ำที่เหมาะสมกับการควบคุมน้ำสูญเสียขององค์กร ตลอดจนเร่งรัดการทำการกิจกรรม การหาท่อรั่วและงานซ่อมท่อที่ค้าง เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบ พร้อมประสานงานกับสำนักงานประปา สาขาที่มีอัตราน้ำสูญเสียที่อยู่ระดับต่ำ เพื่อยกระดับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น

**๒.๖ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย** (น้ำหนักร้อยละ ๑๓) ผลงานร้อยละ ๓๓.๐๒ **ได้เกรด E** สาเหตุเนื่องมาจากผลกระทบจากท่อประธานแตกในช่วงต้นปี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ยอดการขายน้ำลดลง และพฤติกรรมการใช้น้ำเปลี่ยนไปจากภาวะ ปกติ แต่รูปแบบการจ่ายน้ำของ กปน. ซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการใช้ที่เปลี่ยนแปลง ได้ในทันที ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร่งรัดการจ้างงานลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) ปัจจุบันมีผู้ยื่นเสนอ ราคาแล้ว ๒ สาขา ได้แก่ สสภ. และ สสป. คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

**๒.๗ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)** (น้ำหนักร้อยละ ๔)

๑. **จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.** (น้ำหนักร้อยละ ๒) มีผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำแล้วจำนวน ๘ รุ่นผลิตภัณฑ์

- ประเภทก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือและอ่างล้างจาน จำนวน ๗ รุ่นผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชาญไพบูลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด

- ประเภทฝักบัว จำนวน ๑ รุ่นผลิตภัณฑ์ จากบริษัท เอสแอล โฮมโปรดักส์ จำกัด

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) กปน. ได้เพิ่มช่องทางการยื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ให้ กปน. ทดสอบทางไปรษณีย์ และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทผู้ผลิต/นำเข้า ในการนำผลิตภัณฑ์มายื่นขอรับ รองฉลากประหยัดน้ำผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ฉลากประหยัดน้ำทั้งภายในและภายนอก องค์กรผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. **ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ** (น้ำหนักร้อยละ ๒) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผู้แทนสายงานบริการ ได้ประสานงานและเชิญชวนผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. โดยในขณะนี้ผู้ประกอบการให้ความสนใจ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ บริษัท พุกกาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และได้ประสานงานและเชิญชวนผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมอีก ๑ แห่ง ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (ผรส.) ได้จัดส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. ที่ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ประกอบการทั้ง ๒ แห่ง พิจารณาร่าง MOU ดังกล่าว ซึ่ง บริษัท พุกกาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลการพิจารณาผ่านผู้แทนสายงานบริการว่า เห็นชอบรายละเอียดที่ได้ปรับร่วมกันในร่าง MOU ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. ทั้งนี้ ผรส. ได้จัดส่งร่าง MOU ดังกล่าว ให้ ฝกม. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) ก่อนดำเนินการลงนามร่วมกันต่อไป

**๒.๘ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะสะสมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑.๕๗๖๙๙๕ ดังนั้น ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ baseline เท่ากับ ๐.๘๖๐๓๑

**๓. Core Business Enablers** ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) จะตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ งวด ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มิถุนายน ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยความก้าวหน้าการดำเนินงานงวด ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ e-Project) ของโครงการที่สำคัญ ๑๔ โครงการ มีสถานะดังนี้

สถานะ	จำนวนโครงการ	โครงการ	ผลกระทบ
ดีกว่าแผน	-	-	-
เป็นไปตามแผน	๖ (ร้อยละ ๔๒.๘๖)	๑.๔-๒P โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๑๐ ๑.๔-๓P โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. ๒.๑-๑L โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization) ๒.๓-๑L โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๔-๑L โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ๓.๓-๑CSR โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	-
ล่าช้ากว่าแผน	๘ (ร้อยละ ๕๗.๑๔)	๑.๑-๑P โครงการปรับปรุงท่อประปา ๑.๑-๒P โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง ๑.๒-๑P โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด ๑.๔-๑P โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ๑.๔-๔P โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่งสูบน้ำจ่ายแรงดันระยะ ๓ ปี ๑.๗-๑P โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ๑.๘-๑P โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๑-๒L โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)	อัตราน้ำสูญเสีย อัตราน้ำสูญเสีย อัตราน้ำสูญเสีย เสถียรภาพและการเบิกจ่ายงบลงทุน เสถียรภาพและการเบิกจ่ายงบลงทุน คุณภาพน้ำ เสถียรภาพและการเบิกจ่ายงบลงทุน IT และการบริการ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานงวด ๙ เดือน สำหรับอีก ๒๒ โครงการ มีสถานะดังนี้

สถานะ	จำนวนโครงการ	โครงการ	ผลกระทบ
ดีกว่าแผน	-	-	-
เป็นไปตามแผน	๑๗ (ร้อยละ ๗๗.๒๗)	๑.๓-๑P โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ ๑.๕-๑P โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart water system) ๑.๖-๑P โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ๑.๗-๒P โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด ๒.๑-๓L โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) ๒.๑-๕L โครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ๒.๑-๖L โครงการ Internal Threat Analytic ๒.๒-๑L โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม	

สถานะ	จำนวนโครงการ	โครงการ	ผลกระทบ
		๒.๔-๒L โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
		๒.๔-๓L โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร	
		๓.๑-๑C โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ(Service Excellence Enhancement)	
		๓.๒-๑CSR โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ	
		๓.๒-๓CG โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล	
		๓.๔-๑CSR โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	
		๔.๑-๑F โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ	
		๔.๑-๒F โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	
		๔.๑-๓F โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์	
ล่าช้ากว่าแผน	๕ (ร้อยละ ๒๒.๗๓)	๑.๑-๓P โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	อัตราน้ำสูญเสีย
		๒.๑-๔L โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center : SOC)	IT
		๓.๑-๒C ศูนย์บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา	IT และบริการ
		๓.๒-๒S โครงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		๓.๒-๔CSR โครงการการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมายเหตุ: โครงการใดที่มีแผนงานล่าช้า จะถือว่าโครงการนั้นล่าช้ากว่าแผนแม้ว่าจะมีแผนงานอื่นที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือดีกว่าแผนก็ตาม

สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน การติดสาธารณูปโภคในเรื่องการวางท่อขยายเขต และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการล่าช้า โดยให้ระบุสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงสาเหตุของความล่าช้า เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๗ การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ สรุปดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๒ งาน ๑๖ หน่วยงาน การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ภายใน ๗ วัน นับจากการประชุมปิดตรวจสอบและก่อนสิ้นสุดแผน ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๕ หน่วยงาน ควรปรับปรุง จำนวน ๘ หน่วยงาน กรณีกิจกรรมที่สอบทานในภาพรวมขององค์กร ๓ หน่วยงาน ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบและผู้บริหารควรให้ความสำคัญ รวม ๑๐ ประเด็น เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ๘ ประเด็น และความเสี่ยงปานกลาง ๒ ประเด็น ซึ่งผู้บริหารหน่วยรับตรวจสอบได้จัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบครบถ้วน

สำหรับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแล หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กำหนด อย่างไรก็ตาม งานการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕-ย่อย) ของหน่วยงานที่ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ งานการรับเงินในสำนักงาน (การบริหารจัดการรายได้ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานประชาสัมพันธ์) ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒) ผลการประเมินความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ โดยผู้ตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๗)

๒. รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สำนักตรวจสอบ สอบทานการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๓ ด้าน โดยสอบทานร่วมกับกิจกรรมการตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑) ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) (กิจกรรมตรวจสอบเรื่อง การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี)

สอบทานเรื่องการจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ด้าน Corporate Social Responsibility in Process (CSR in Process) พบว่า คู่มือฯ ไม่มีการระบุรายละเอียด การปฏิบัติงานของแต่ละหัวข้อ ตามองค์ประกอบที่กำหนด กปน. จึงควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีการระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานของระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

๒) ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) (กิจกรรมตรวจสอบเรื่อง การบริหารจัดการรายได้)

สอบทานเรื่องการรับฟังลูกค้า พบว่า มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับฟังเสียงของลูกค้าครบถ้วนทุกกลุ่ม และมีการทบทวนกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓) ด้านที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) (กิจกรรมตรวจสอบเรื่อง การจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สอบทานเรื่องกำหนดกรอบทิศทางกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) หลักการที่ ๓ การจัดซื้อจัดหา (Acquisition) พบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล ยังไม่ครอบคลุมผู้แทนจากสายงานผู้ว่าการและสายงานบริหาร ทำให้การจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งองค์กร กปน. ควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกสายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ

๒. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย กปน. รวบรวมผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนระบบบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

**๑. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนระบบบริหารความเสี่ยง**

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนระบบการบริหารความเสี่ยง กปน. ในไตรมาสที่ ๓ มีกิจกรรมที่ดำเนินการได้ดีกว่าแผน ประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ พร้อมทั้งพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ระดับองค์กร และประเมินความเสี่ยง และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยกิจกรรมอื่น ๆ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน

## ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยง

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ จากแผนงานทั้งหมด ๑๖ แผน (๑๘ สาขา) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ แผน (๑ สาขา) ดำเนินการได้ตามแผน ๑๑ แผน (๑๓ สาขา) และดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ๔ แผน (๔ สาขา)

๒.๒ ผลการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ร่วมกันพิจารณาทบทวนและประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ สรุปได้ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	จำนวนสาเหตุความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔				
	ต้นปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
สูงมาก	๖	๖	๖	๕	-
สูง	๔	๕	๕	๕	-
ปานกลาง	๘	๖	๖	๖	-
ต่ำ	-	๑	๑	๒	-
รวม	๑๘	๑๘	๑๘	๑๘	-

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย แผนที่ ๙ น้ำดิบมีความเค็มปนเปื้อนจากภาวะภัยแล้ง ระดับความเสี่ยงลดลงจากสูงมากเป็นต่ำ เนื่องจากโอกาสลดลง จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำต้นทุนของกรมชลประทานที่ยังเพียงพอต่อการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ทำให้การเกิดความเสี่ยงที่น้ำดิบปนเปื้อนความเค็มเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง ๐.๕ กรัมต่อลิตรในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโอกาสต่ำมาก และผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาอยู่ระดับปานกลาง ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงเป็นระดับต่ำ และแผนงานที่ ๑๓ จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ระดับความเสี่ยงลดลงจากสูงมากเป็นสูงเนื่องจากโอกาสลดลง จากการคาดว่าจะจัดทำรายงานขอซื้อ และประกาศ TOR ได้ทันตามที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยง

## ๓. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และมีมติสรุปได้ดังนี้

- ๑) เห็นชอบคู่มือระบบการควบคุมภายใน กปน. ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ๒) เห็นชอบการเพิ่มงาน และเปลี่ยนชื่องานควบคุมภายใน กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมระหว่างปี)

๓) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงานระดับฝ่ายและกองที่ไม่สังกัดฝ่าย และผลการติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

ระบบบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยง และ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดรับทราบรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนระบบบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๙ การรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ จำนวน ๗ รายการ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

KRI	ข้อมูล	หน่วยวัด
<b>๑. อยู่ระดับ Target ๔ รายการ</b> ๑. ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาข้อมูลจาก ฝคภ. (Target $\leq 100$ NTU) ๒. ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีจากระบบ คุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Target $\leq 100$ NTU) ๓. คลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Target $< 5$ ไมโครกรัม/ลิตร) ๔. ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน (Target กรณีน้ำน้อย $> 100 - \leq 2,000$ ลบ.ม./วินาที)	๕ ๙ ๔.๐๐ ๑๒๓	NTU NTU ไมโครกรัม/ ลิตร ลบ.ม./วินาที
<b>● อยู่ระดับ Trigger ๑ รายการ</b> ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี จากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Trigger $0.25-0.50$ กรัม/ลิตร) <sup>(ก)</sup>	๐.๒๕	กรัม/ลิตร
<b>● อยู่ระดับ Threshold ๒ รายการ</b> ๑. ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี จากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Threshold $> 2.00$ กรัม/ลิตร) <sup>(ก)</sup> ๒. สำหรับจุดต้นบ่อกรองชนิด <i>Aulacoseira</i> sp. รวม <i>Melosira</i> sp. หน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล (ข้อมูล ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ข้อมูลจาก ฝคภ. (Threshold $> 4,000$ หน่วย/๑๐๐ มิลลิลิตร) <sup>(ข)</sup>	๒.๒๕ ๑๐,๔๐๐	กรัม/ลิตร ลบ.ม./วินาที

(ก) สายงานผลิตและส่งน้ำมีการติดตามสถานการณ์และประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วม เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

(ข) สายงานผลิตและส่งน้ำใช้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีน้ำดิบมีสาหร่ายสูง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.**

**- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้

**๑. รับทราบ** การลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของประธานกรรมการ กปน.

**๒. รับทราบ** การพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ (ครรส.) ในการขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กปน. ในส่วนของอัตราค่าห้องและค่าอาหารของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว : โดยคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิจารณาการขอปรับปรุงสวัสดิการดังกล่าวของ กปน. โดยมีมติเห็นชอบให้ชะลอการพิจารณาค่าขอปรับอัตราค่าห้องและค่าอาหารของ กปน. ไว้ก่อน เพื่อรอผลการดำเนินการในภาพรวมตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง ครรส. มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำรวจข้อมูลของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และอัตราค่าห้องค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาอัตราที่เหมาะสมและนำมาดำเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างในภาพรวมต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

**๓. รับทราบ** ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ให้แก่พนักงาน : เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานควบคุมและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของ กปน. ซึ่งมีผู้ว่าการเป็นประธาน ได้ประชุมและหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) ให้แก่พนักงาน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังมิได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันฯ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม กปน. จำเป็นต้องจัดหาวัคซีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต-สูบน้ำ ส่งมอบต่อประธาน-อุโมงค์จ่ายน้ำ และงานบริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงสั่งจองวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันฯ ในแต่ละครั้งทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกดังกล่าว ในระยะที่ ๑ มาแล้ว ๔ ครั้ง มีหน่วยงานสั่งซื้อทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๐ หน่วยงาน โดย กปน. ได้สั่ง



จองวัคซีนในครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยขณะนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้แก่หน่วยงานที่ส่งจองถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว สำหรับ กปน. ที่ได้ส่งจองวัคซีนฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะได้รับแจ้งผลการจัดสรรวัคซีนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในลำดับถัดไป

พร้อมนี้ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ ฟุ่งสองห้อง ได้มาให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-๑๙ เชิงรุกให้แก่บุคลากรของ กปน. ที่มีความเสี่ยง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. จำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐ คน ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้ กปน. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจคัดกรอง Covid-๑๙ เชิงรุก ให้กับบุคลากร กปน. ที่อยู่นอกพื้นที่สำนักงานใหญ่เพิ่มเติม โดยอาจจัดตั้งเป็นจุดตรวจ ๒ – ๓ จุด เพื่อให้การตรวจคัดกรองเชิงรุกเป็นไปอย่างทั่วถึง

**๔. รับทราบ** การขอปรับปรุงสวัสดิการรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน โดยให้พนักงานกู้เงินจาก กปน. แบบไม่คิดอัตราดอกเบี้ย : คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ซึ่ง กปน. ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากการขอปรับปรุงสวัสดิการดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการ ที่ประชุมได้เสนอให้ กปน.หารือร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง (สอ.กปน.) เพื่อหาแนวทางการดำเนินการจัดสวัสดิการฯ ต่อไป

**๕. รับทราบ** การพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. และแบบประเมินผลตนเอง : ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินผลของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ทั้งคณะ และแบบประเมินผลตนเอง ประจำปี ๒๕๖๔ หากมีความประสงค์ขอแก้ไขหรือปรับปรุงแบบประเมินฯ ขอให้แจ้งเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะนำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

**๖. รับทราบ** คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท : กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ขอให้ กปน. นำเสนอแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งต่อไป

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายต่อไป

- การปรับปรุงสนามฟุตบอล : กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขอให้พิจารณาตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) เข้าร่วมเป็นคณะทำงานศึกษารายละเอียดโครงการ Sport Complex กปน. ที่มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) อุปนายกฝ่ายกิจกรรม สมาคมสโมสรพนักงาน กปน. เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สร.กปน. เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างโครงการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

- การจัดตลาดนัด กปน. : ขอให้เลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการทำงานที่มีผู้แทนฝ่าย นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อร่วมกันเตรียมการจัดตลาดนัด กปน. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) คลี่คลาย พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณา ดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. โดย กปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้

๑. แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามฐานของความเสี่ยง (Risk-Based Audit) โดย มุ่งเน้นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งกิจกรรมตรวจสอบ (Audit Universe : AU) กำหนดให้มีการตรวจสอบแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รวมทั้งนำเทคนิคการตรวจสอบแบบ Data Analytics และ CAATS มาสนับสนุนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ ดังนี้

๑) แผนการตรวจสอบระยะยาวฯ มีกิจกรรมตรวจสอบทั้งสิ้น ๕๐ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้องประเมินความเสี่ยง (Risk-Based Audit) ๔๑ กิจกรรม กิจกรรมตรวจสอบที่ไม่ต้องประเมินความเสี่ยง ๙ กิจกรรม เนื่องจากต้องดำเนินการทุกปี (Annual Audit) และเป็นงานให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๒) แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีกิจกรรมตรวจสอบทั้งสิ้น ๓๕ กิจกรรม มีจำนวนบุคลากร ๖๑ คน รวมวันปฏิบัติงาน (Manday) ๑๓,๔๘๑ วัน ประมาณการค่าใช้จ่าย ดำเนินการ จำนวน ๗๔.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วย งานให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา (Assurance & Consulting Services) งานพัฒนาและสนับสนุน (Development and Support) และงานอื่น ๆ (Others)

๒. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ โดยเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ กฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) ข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน

๓. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติ ดังนี้

๑. **อนุมัติ** แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักตรวจสอบ

๒. **อนุมัติ** คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔

๓. **เห็นชอบ** รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- **การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

**๑. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำรับทราบ**

**๑.๑ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔**

๑.๑.๑ อัตราน้ำสูญเสียเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๓๑.๒๒ ส่งผลให้ระดับอัตราน้ำสูญเสียสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๐๒ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนงาน (ระดับเป้าหมาย ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๐.๓๒) อยู่ที่ระดับคะแนน E ของเกณฑ์วัดประสิทธิภาพการลดอัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (Total Losses) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปน. โดยพบว่าผลการดำเนินงานในรายพื้นที่บริการภาค ๑-๕ ตามแนวทางการจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่ (Area Approach) มีพื้นที่บริการภาค ๓ เพียงพื้นที่เดียวที่ดำเนินการลดอัตราน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ มิ.ย. ๖๔ (%)	เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ มิ.ย. ๖๔ (%)
พื้นที่บริการภาค ๑	๓๑.๓๒	๒๘.๗๗
พื้นที่บริการภาค ๒	๓๓.๙๓	๓๑.๐๔
พื้นที่บริการภาค ๓	๒๑.๙๙	๒๒.๑๘
พื้นที่บริการภาค ๔	๔๑.๘๘	๓๗.๓๕
พื้นที่บริการภาค ๕	๓๓.๑๑	๓๐.๘๘
กปน.	๓๓.๐๒	๓๐.๓๒

๑.๑.๒ ผลงานลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประธาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดำเนินการซ่อมท่อประธานแล้วเสร็จจำนวน ๑๙ จุด โดยมีผลงานซ่อมท่อประธานแล้วเสร็จสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๗ จุด ผลการดำเนินงานสำรวจหาท่อรั่วในระบบท่อประธานสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผนงาน

๑.๑.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการดำเนินงานล่าช้าใน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) งานจ้างเอกชนจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม ๑ : ๒ สัญญา อยู่ระหว่างการรออนามสัญญา โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และ กลุ่ม ๒ : ๑๑ สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (ขั้นตอนประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ผ่านทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย ๑๐ สัญญา และอยู่ระหว่าง

ทบทวนร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง จำนวน ๑ สัญญา สาขาพระโขนง) ๒) งานจ้างสำรวจท่อประปาด้วยเทคโนโลยีใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (จัดทำราคากลาง) และ ๓) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (จัดทำขอบเขตของงาน)

๑.๑.๔ ผลงานเปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ กปน. ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมแล้วเสร็จสะสม ๗๐๗.๗๔๕ กม. ดีกว่าแผนงานคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๒ ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ำ อ้างอิงจากจุดวัดท่อประปา ๑๖๒ แห่ง (ค่าเฉลี่ย) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๔๒ เมตร และแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๖๒ เมตร อยู่ที่ระดับคะแนน E ของเกณฑ์วัดประสิทธิภาพปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๓ ผลการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Losses) โดยมีผลงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อนสะสม ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๑๑ เครื่อง ดีกว่าแผนงาน (แผนงานสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๐๒ เครื่อง) โดยมีคาดการณ์จะสามารถดำเนินการในระยะเวลาที่เหลือได้บรรลุตามเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๔ ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียตามอิทธิพลของสถานีสูบน้ำที่ได้ดำเนินการในพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ตามแนวท่อประปาที่รับอิทธิพลจากสถานีสูบน้ำ โดยขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่รับอิทธิพลสถานีสูบน้ำราษฎร์บูรณะในเส้นทางถนนพระราม ๒ ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทากสิน จำนวน ๘ DMA และ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน ๒๒ DMA ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๕ ปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ พบพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในงานด้านลดน้ำสูญเสียติดโรคจำนวนมาก และพบพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านลดน้ำสูญเสียเสียชีวิตแล้ว ๒ คน ส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านปริมาณงานที่ลดลงและขีดความสามารถในการดำเนินงาน ทำให้การลดน้ำสูญเสียในระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโรคฯ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับพื้นที่บริการ และภาพรวม กปน.

๑.๖ ความก้าวหน้าโครงการครอบครัวตาสิบประรด (Season ๒) ที่ได้มีการเตรียมการแล้วเสร็จตามแผน อยู่ระหว่างรอดำเนินการเมื่อสถานการณ์มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

๑.๗ ความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลดน้ำสูญเสียและบริหารแรงดันน้ำ โดย คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะจากมติคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑.๘ ความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้ง Mobile booster pump เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ALC จำนวน ๑๗ จุดงาน โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ติดตั้งแล้วเสร็จและใช้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๔ จุดงานติดตั้งแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการติดตั้งไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๓ จุดงาน พร้อมผลการสูบน้ำด้วย Booster pump และการเข้าดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในพื้นที่บริการ ๔ และพื้นที่บริการ ๕ และผลการศึกษาแนวทางดำเนินโครงการ Integrated Data Management Service

๑.๙ แนวคิดในการพัฒนาระบบพื้นที่สูบน้ำอัจฉริยะ ที่จะให้บริการแรงดันที่เหมาะสม และมีระบบควบคุมน้ำสูญเสียที่มีประสิทธิภาพ

## ๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ

๒.๑ เร่งรัดลดน้ำสูญเสียในแต่ละพื้นที่ (พื้นที่บริการภาคและสำนักงานประปาสาขา) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้นำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียตามอิทธิพลของสถานีสูบน้ำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจหาท่อรั่วโดยการเพิ่มแรงดันน้ำด้วย Booster Pump ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๓ เร่งรัดการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การทำสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) ๒) การทำสัญญาจ้างสำรวจท่อรั่วในเส้นท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารแรงดันน้ำอัจฉริยะ และให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวตาสืบประวัติ (Season ๒) ผ่านช่องทางต่างๆ และปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๕ ประสานงานและหารือกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการศึกษาการนำแนวทาง Smart water network จัดทำเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ต้นแบบสำหรับพัฒนาแรงดันน้ำและระบบงานลดน้ำสูญเสียในอนาคต ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

### - การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย กปน. ได้จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีหัวข้อประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ดังนี้

๑. การติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำกร่อย
๒. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems : BCMS)
๓. ศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา
๔. ข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
  - ๔.๑ การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  - ๔.๒ การประชุมสัญจรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็น Contact Point
  - ๔.๓ การศึกษาดูงานสำหรับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จากผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรั่วไหลที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  - ๔.๔ การยกระดับเรื่องข้อร้องเรียนเป็นประเด็นความเสี่ยงองค์กร

- ๔.๕ การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
- ๔.๖ การประสานกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก
- ๔.๗ สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง
- ๔.๘ กรณีศึกษาจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตโฟมของบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ในซอยกิ่งแก้ว ๒๑ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ๔.๙ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### - การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ กปน. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

๒. **รับทราบ** การเลื่อนตำแหน่ง นายมานิต ปานเอม ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นอนุกรรมการ

๓. **รับทราบ** แนวทางการชำระเงินผ่าน Internet Banking บน MWA onMobile กปน. สรุปความก้าวหน้าการหารื้อแนวทางการชำระเงินกับหลาย ๆ ธนาคาร โดยใช้ PIN Code ในการยืนยันตัวตน โดยมีแนวทางดังนี้ : ธนาคารกรุงไทย คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี ๒๕๖๔ สำหรับ ๕ ธนาคารที่ชำระเงินค่าน้ำบน MWA onMobile ผ่าน Chillpay ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ดำเนินการแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ คาดแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๔ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยชนชาติ อยู่ระหว่างประสานงาน

๔. **รับทราบ** การชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารที่เป็นตัวแทนรับชำระเงินกับ กปน. ในรูปแบบออนไลน์ กปน. ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมพัฒนาระบบรับชำระเงินค่าน้ำประปาในรูปแบบออนไลน์ ความคืบหน้าดังนี้ : ธนาคารกรุงเทพ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี ๒๕๖๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่าจะเปิดให้บริการต้นปี ๒๕๖๕ ธนาคารกสิกรไทย อยู่ระหว่างพิจารณา ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ อยู่ระหว่างนัดหมายกับ กปน. ธนาคารอมสินและธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕. **รับทราบ** ความคืบหน้าโครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา (Command Center) ปี ๒๕๖๔ ปัจจุบันได้ปรับปรุงหน้าจอแสดงผลให้สามารถแสดงข้อมูลต่อแตกรั่ว ข้อมูลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแยกตามรายสาขา แสดงข้อมูลและรูปภาพ

การซ่อมท่อภาคสนามจากระบบบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ข้อมูลทางด้านสายงานผลิตและส่งน้ำ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร และได้สาธิตระบบ Command Center เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

**๖. รับทราบ ความคืบหน้าโครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา (Command Center) ปี ๒๕๖๕** ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดทั่วไปและขอบเขตของการพัฒนาระบบแสดงผล สำหรับห้องศูนย์บริหารแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมและออกแบบ คาดว่าอาจจะล่าช้ากว่าระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ที่ประชุมขอให้ กปน. พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของห้องที่จะปรับปรุงเป็นศูนย์บริหารแก้ไขปัญหา โดยเร็ว และขอให้บริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงให้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญด้าน Security ด้านการออกแบบ Dashboard โดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วย

**๗. รับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓** แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประกอบด้วย ๒๔ แผนงาน จากผลการทบทวนแผนแม่บทเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมจำนวน ๓ แผนงาน จากการประชุมคณะกรรมการ กปน. รวมเป็น ๒๗ แผนงาน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ : แล้วเสร็จตามตัวชี้วัด จำนวน ๑ แผนงาน ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน และตามแผน รวม ๑๙ แผนงาน และล่าช้ากว่าแผน รวม ๗ แผนงาน

โดยแผนงานที่ล่าช้า ได้แก่ ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ตอบข้อวิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่ายฯ (SOC) รอประกาศเชิญชวน โครงการ Virtual Desktop Infrastructure อยู่ณะราคากลางโครงการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบ IT อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โครงการเตรียมความพร้อมฯ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโครงการ Internal Threat Analytic จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการ Command Center ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ประชุมขอให้เร่งดำเนินงานแผนงานที่ล่าช้าให้เป็นไปตามแผน

**๘. การรับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนงบลงทุนดำเนินงานปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนงาน/โครงการตามแผนงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ จำนวน ๑๗ โครงการ สรุปผลดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- ภาพรวมการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ ๖ โครงการเร็วกว่าแผน ๑ โครงการ เป็นไปตามแผน ๔ โครงการ ช้ากว่าแผน ๖ โครงการ โดยโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยเครือข่าย (SOC) โครงการจัดหา Virtual Desktop Infrastructure (VDI) โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystem) โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบต่าง ๆ

- ภาพรวมการเบิกจ่าย : เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น ๑๙.๒๕% เร็วกว่าแผนคิดเป็น ๐.๗๒% เป็นไปตามแผนคิดเป็น ๓๐.๖๖% และช้ากว่าแผนคิดเป็น ๕๒.๗๘% จากแผนเบิกจ่ายทั้งปี คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้สิ้นปี รวมเป็นเงิน ๙๕.๙๗ ล้านบาท

ที่ประชุม ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะโครงการจัดหา VDI หากเป็นการตอบโจทย์การปฏิบัติงานแบบ Work From Home

**๙. รับทราบ แผนกรณีศึกษาโครงการ Big Data การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดท่อแตกรั่วได้แบบ Focus Area**

กปน. ได้ดำเนินโครงการ Booster Pump และการทำ Auto Flushing Valve Demonstration ไปบางส่วนแล้ว หากนำระบบ Smart Meter มาใช้ร่วมกัน นอกจากจะยกระดับการให้บริการลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังมีความเที่ยงตรง เกิดความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงมีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ด้วยการนำข้อมูลทั้ง ๓ โครงการ รวมกับข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ของ กปน. มาทำโครงการ Big Data เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดท่อแตกรั่วได้แบบ Focus Area ได้ โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด ดำเนินการร่วมกันระหว่างสายงานบริการและสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอให้พิจารณานำแผนงานพัฒนาระบบ MWA onMobile(AI) บรรจุไว้ในโครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนต่อไป

**๑๐. รับทราบ เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้**

๑๐.๑ รายงานผลการประเมินความเหมาะสมพื้นที่ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่ สำหรับปรับปรุงให้รองรับการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่ได้ตามมาตรฐาน ที่ประชุมขอให้แนบรายละเอียดการประเมินความเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม และขอให้มานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๑๐.๒ การดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้เร่งดำเนินโครงการจัดทำ Data Encryption/Data Masking ให้สามารถลงนามได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ขอให้พิจารณาแนวทางที่จะสามารถทำให้งานแล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงพิจารณาแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้รัดกุม

ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานต่าง ๆ โดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุ และการจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างรอบ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้ประชุม ๔ ครั้ง โดยมีเรื่องเพื่อทราบจำนวน ๑๐ เรื่อง และเพื่อพิจารณาจำนวน ๑๑ เรื่อง ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๑๓ เรื่อง โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการโดยเร็วภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป



## มติที่ประชุม รับทราบ

### - การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โดยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. **รับทราบ** ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุด ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะว่า สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการดำเนินงานในสภาวะวิกฤติ เสี่ยงต่อปัญหาสภาพคล่อง การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การบริหารและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยวิธีปกติอาจไม่เพียงพอ จึงขอให้ กปน. ดำเนินการอย่างเข้มงวด และมีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๒. **รับทราบ** ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (โครงการฯ ๗ โครงการฯ ๘ และโครงการฯ ๙) สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เปรียบเทียบร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ เดือน เพื่อให้เห็นภาพรวมความก้าวหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑๑๕/๒๔KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา S-MS-๙ ในการประชุมครั้งถัดไป

๓. **รับทราบ** การติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ให้ กปน. เร่งรัดการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบกรณีเสาโครงสร้างอาคารที่จอดรถ ร้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๒ ขอให้ กปน. ศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างจากกรณี ที่ กปน. เป็นผู้สั่งให้พักงาน อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของ กปน.

๓.๓ ให้ กปน. ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ ด้านสภาพคล่อง

๔. **รับทราบ** ความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณานำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ของแผน จัดหาคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน มาใช้จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ และควรกำหนดจัดตั้งศูนย์ฯ ในอาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย นอกจากนี้ ขอให้ กปน. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำมากยิ่งขึ้น

๕. **รับทราบ** ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กปน.

๖. **รับทราบ** รายงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาเทคโนโลยีการสำรวจและซ่อมท่อรั่วที่สามารถลดกำลังคนเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID - ๑๙ และพิจารณาเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบส่งและจ่ายน้ำให้สามารถบริหารจัดการได้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ความต้องการใช้น้ำที่ลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ เป็นต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**๑. การรับทราบการลงนามในกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ ของประธานกรรมการ กปน.**

กปน. นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ รับทราบมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ และประธานกรรมการ กปน. ได้ลงนามในกฎบัตรฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เลขานุการได้จัดเล่มกฎบัตรฯ มอบให้อนุกรรมการทุกท่านเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไปแล้ว

**๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โดยให้มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage)**

ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage) โดยมีความเห็น ให้ กปน. รับไปทบทวนเกี่ยวกับระยะเวลา End-Stage ของบางสายงานให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ นั้น

กปน. จึงนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage) ที่ได้มีทบทวนปรับปรุงโครงสร้างฯ ในระยะสมบูรณ์ (End-Stage) ของแต่ละสายงานให้เร็วขึ้น ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ กปน. แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ในการพิจารณารายละเอียดคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสายงานบริการด้านตะวันตกเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าการรับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับผู้บริหารในสายงานนั้น และนำเสนอประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

**๓. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

กปน. นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑) แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ประกอบด้วยคำถาม ๕ ส่วน โดยคำถามในส่วนที่ ๑ - ๔ มีจำนวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน และคำถามในส่วนที่ ๕ การประชุมออนไลน์ มีจำนวน ๓ ข้อ เพื่อขอรับความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ มาพัฒนาปรับปรุงการประชุมผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่นำคำถามส่วนที่ ๕ มาคิดคะแนน

๒) แบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ประกอบด้วยคำถาม ๕ ส่วน จำนวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๕๐ คะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่ง กปน. ได้จัดทำโดยศึกษารูปแบบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กปน. และแบบประเมินผลของคณะอนุกรรมการอื่น ได้แก่

๑) ร่างแบบประเมินผลคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒) ร่างแบบประเมินตนเองของอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โดยคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับปรุงร่างแบบประเมินทั้งสองฉบับในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้เพิ่มเติมข้อความอีก ๓ - ๔ ข้อ โดยประมาณ ให้มีประเด็นคำถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบประเมินและกำหนดคำถามให้อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กปน. อีกหนึ่งคำถาม

ทั้งนี้ กปน. ได้ปรับปรุงแบบประเมินทั้ง ๒ ฉบับแล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) คณะกรรมการการปราบปรามฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ

๒๕๖๕ โดยเกณฑ์ข้อ ๒.๖.๑ จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน. ปรับลดน้ำหนักจากเดิม ร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๑ และเกณฑ์ข้อ ๒.๖.๒ ความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ปรับเพิ่มน้ำหนักจากเดิม จากร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๓ พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดคำจำกัดความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดย กปน. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประมวลผลการประเมินทั้ง ๓ ส่วน ประกอบด้วย ผลประเมินจากบุคลากรภายใน (IIT) เท่ากับ ๓๐ คะแนน ผลประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เท่ากับ ๓๐ คะแนน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เท่ากับ ๔๐ คะแนน โดยเบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งคะแนนในส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล มีทั้งหมด ๔๓ ข้อใหญ่ ซึ่ง กปน. ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม หรือหากคิดตามสัดส่วนการประเมินใน ๓ ส่วน กปน. ได้ ๔๐ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน

๓) การประสานความร่วมมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ประกอบด้วยโครงการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ทั้งการลงพื้นที่เพื่อให้บริการหรือสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ โครงการครอบครัวตาสับประรด (Season ๒) กิจกรรมประปาพบประชาชนการอบรมดูแลรักษาระบบประปา และหลักสูตรช่างประปาสัญญาสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ กร.ทบ. ทั้งนี้ จะจัดโครงการนำร่องอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการทหารในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ให้เป็นอาคารต้นแบบด้านการประหยัดทรัพยากรน้ำ โดยไปติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ และสำรวจปริมาณการใช้น้ำทั้งก่อน-หลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ ทั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ กปน. ประสานงานกับพลอากาศเอกชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ อนุกรรมการธรรมมาภิบาลฯ เพื่อขอคำแนะนำ

๔) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ การประสานความร่วมมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ประกอบด้วยโครงการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ทั้งการลงพื้นที่เพื่อให้บริการหรือสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ โครงการครอบครัวตาสับประรด (Season ๒) กิจกรรมประปาพบประชาชนการอบรมดูแลรักษาระบบประปา และหลักสูตรช่างประปาสัญญาสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ กร.ทบ. ทั้งนี้ จะจัดโครงการนำร่องอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการทหารในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ให้เป็นอาคารต้นแบบด้านการประหยัดทรัพยากรน้ำ โดยไปติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ และสำรวจปริมาณการใช้น้ำทั้งก่อน-หลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ ทั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ กปน. ประสานงานกับพลอากาศเอกชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ อนุกรรมการธรรมมาภิบาลฯ เพื่อขอคำแนะนำ

๕) ขอให้ กปน. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-๑๙ โดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากร กปน. อย่างครอบคลุมทั่วถึง

๖) หากมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานระหว่างปีงบประมาณ ขอให้ กปน. นำเสนอแผนที่ปรับเปลี่ยนและแนวทางการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

**๒. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้การประปาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔** เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดย กปน. ได้นำเสนอรูปแบบอาคารที่ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยมีการปรับปรุงแบบหลังคาอาคารต้อนรับส่วนหน้าให้เป็นรูปหยดน้ำมากขึ้น (จากแนวคิดสายฝนธรรมชาติเป็นสายธารผ่านพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นน้ำประปาสู่ประชาชน) มีบางส่วนใช้สีเหลืองหมากสุกเพื่อคงเอกลักษณ์ และมีกระจกด้านหน้าที่ออกแบบให้สอดคล้องกับอาคารโรงงานผลิตน้ำสามเสน ซึ่งเชื่อมโยงทั้งสองอาคารด้วยน้ำพุ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรูปแบบอาคารดังกล่าว และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑) มอบหมายให้ นายสุกิจ อุทินทุ และรองศาสตราจารย์อาจินต์ น่วมสำราญ อนุกรรมการฯ เป็นผู้ร่วมพิจารณาในรายละเอียดการออกแบบ เพื่อคงไว้ซึ่งแนวคิดและกรอบงบประมาณที่กำหนด

๒) ขอให้ กปน. พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกิจการประปา รวมถึงรายละเอียดเนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่องภายในพิพิธภัณฑ์ โดยมอบหมาย นายวรยุทธ เย็นบำรุง รองประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร่วมด้วย นายสุกิจ อุทินทุ รองศาสตราจารย์อาจินต์ น่วมสำราญ นายศักดิ์เกษม นิยมวานิช และร้อยตำรวจเอก โชติวริทธิ์ ชัชชัยยาคิตต์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ เลขานุการ จะนำร่างคำสั่งแต่งตั้งพร้อมอำนาจหน้าที่มาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง

๓) ประธานฯ เสนอแนะให้นำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ของ กปน. มารวมอยู่ในพื้นที่สามเสน เพื่อบูรณาการเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในอนาคต

**๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)**

**๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้สภาธรรมาภิบาล ร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรของ กปน. ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-๑๙**

**๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ กปน. ประสานความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ กรณีส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง**

**๖. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเรื่องสถานการณ์น้ำเค็มในช่วงฝนทิ้งช่วง ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และสื่อสารให้ความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ๒๑ ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีขององค์กร**

**๗. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดย**

๑) ดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง บริเวณหน้าห้องอาหารอาคารสำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ เรื่อง ทั้งนี้ ไม่มีการร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง

๒) สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. พบว่า มีผู้ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๐๐๖ ราย และไม่มีผู้มาติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

๓) การยกเลิกงานต่างๆ มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน ๔ เรื่อง และยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ เรื่อง

๘. **รับทราบการรายงานผล Social Monitoring ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔** ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยฝ่ายปฏิบัติการการประสานครหลวง รายงานปริมาณงานทั้งหมดผ่านช่องทาง call center ๑๑๒๕ และ social media พบว่า ประชาชนนิยมสอบถามข้อมูลผ่าน call center มากที่สุด แบ่งเป็นประเภทสอบถามข้อมูล ร้อยละ ๔๕ ประเภทแจ้งเหตุ ร้อยละ ๔๑ และอื่นๆ โดยประเด็นที่มักจะสอบถามคือน้ำไม่ไหล น้ำไหลอ่อน เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีสายที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ (Abandoned Call) ประมาณร้อยละ ๓๖ สาเหตุจากปริมาณผู้ใช้บริการจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบหน่วยงาน Call Center ของหน่วยงานในกลุ่มเดียวกัน ทั้งจำนวนบุคลากร จำนวนการติดต่อ และจำนวน Abandoned Call มานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียน Line OA (@mwathailand) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๑๑๘,๘๕๗ ราย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุมดังนี้

**การประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

เรื่อง **มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗)**

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอดังนี้

...๓. เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) ของประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค) ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามขั้นตอนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

...๕. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยหารือกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อดำเนินมาตรการผ่อนปรนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือการเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นประชาชนและผู้ประกอบการอย่างจริงจัง และกำหนดมาตรการทางการเงินที่จะ

ช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่นอกการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกำหนดมาตรการจริงจังกสำหรับผู้ทวงถามหนี้ที่ดำเนินการไม่เป็นธรรมกับประชาชน ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินตามมาตรการที่กำหนดอย่างใกล้ชิด และกำหนดช่องทางการร้องเรียนของประชาชนในกรณีที่สถาบันการเงินไม่ให้ความร่วมมือในการบรรเทาภาระทางการเงินของประชาชนข้างต้น เพื่อให้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการอื่น ๆ ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวต่อไป

### สาระสำคัญ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เสนอในครั้งนี้เป็น การให้ความช่วยเหลือประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) เพิ่มเติมจากมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๕) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถแบ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

#### ๑. มาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

...๑.๒ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่

๑) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ ดังนี้

๑.๑) ค่าไฟฟ้า เสนอให้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ดังนี้

(๑) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ๙๐ หน่วยแรก

(๒) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

- กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

- กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้ (๒.๑) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐๐ หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๒.๒) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ๕๐๐ หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๕๐ และ (๒.๓) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้

ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗๐ โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๓) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ๑๐๐ หน่วยแรก

(๔) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

ทั้งนี้ การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ดำเนินการเป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๒) ค่าน้ำประปา เสนอให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค) ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป...

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.**

คณะกรรมการ กปน. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔** นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ กปน. ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กปน. ต่อการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Integrated Governance, Risk and Compliance: iGRC)" ผ่านระบบ Zoom โดยมี คณะกรรมการ กปน. คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กปน. เข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความหมาย หลักการ ประโยชน์ และปัจจัยความสำเร็จของ GRC ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Integrated Governance , Risk and Compliance: iGRC) รวมถึงขั้นตอนการนำ GRC ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ กปน. และ กลุ่มที่ ๒ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กปน. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์ Head of Internal Audit Department (VP) และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ CIA Coach Consulting Co., Ltd. เป็นวิทยากรบรรยาย



- เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายนิพนธ์ บุญญามณี มท.๒ พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ จัดโครงการ ตู๊ กปน. เต็มสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-๑๙ มอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป พร้อมน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ สำนักงานประปาสาขา ทั้ง ๑๘ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประธานกรรมการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ได้จัดอาหาร กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มป้าให้บริการฟรีที่ตู๊ กปน. เต็มสุข ซึ่งจะตั้งอยู่ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง ๑๘ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน กปน. และประชาชน ทั่วไป ที่ต้องการร่วมแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง หรือน้ำดื่ม ก็สามารถนำมาไว้ที่ตู๊ กปน. เต็มสุข เช่นกัน เพื่อส่ง ต่อความห่วงใย ช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้เปิดเผยต่อไปว่า ตั้งแต่เกิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ กปน. มีมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ ในปี ๒๕๖๓ มีมาตรการใช้น้ำประปาฟรี ๑๐ คิวแรก และลดค่าน้ำ ๒๐% เป็นระยะเวลา ๓ เดือน มาตรการผ่อนชำระค่าน้ำสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม มาตรการคืนเงิน ประกันการใช้น้ำ และในปี ๒๕๖๔ กปน. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ด้วยส่วนลด ๑๐% ค่าติดตั้ง ประปาใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน มาตรการลดค่าน้ำ ๑๐% บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็น ระยะเวลา ๒ เดือน การมอบเงินให้ ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ อีกทั้ง มอบน้ำดื่มป้าารวมแล้วกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ขวด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับ การฉีดวัคซีนด้วย

- เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ กปน. และผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ ประชุมร่วมกับ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความเค็มของน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ ควบคุมในบางช่วงเวลา

**มติที่ประชุม** รับทราบ